

TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH CHUYỂN HƯỚNG TỔ CHỨC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC TRONG LÃNH ĐẠO SẢN XUẤT VÀ CHIẾN ĐẤU

Nguyễn Tư Thoan

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình

I - Chuyển hướng tổ chức trên cơ sở nhất trí của các ngành, các cấp đối với đường lối, phương châm và nhiệm vụ của đảng

Quảng Bình là tỉnh ở gần giới tuyến quân sự tạm thời, địa thế dài nhưng rất hẹp, có 150 kilômét biên giới giáp Lào và 120 kilômét bờ biển. Từ mấy năm nay, Quảng Bình là nơi mà đế quốc Mỹ đã liên tiếp có những hành động xâm nhập phá hoại. Từ việc cho gián điệp biệt kích vượt tuyến, vượt biên giới Lào - Việt, nhảy dù xuống miền núi, đột nhập bằng đường biển,... chúng đã tiến đến những cuộc oanh tạc trắng trợn bằng máy bay ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Hoàn cảnh khách quan trên đây đã tạo điều kiện cho đảng bộ Quảng Bình sớm nhận thức được âm mưu hoạt động của đế quốc Mỹ và tay sai đối với miền Bắc nước ta, kịp thời lĩnh hội và thấu triệt được tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng về phương châm kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng trước đây, cũng như về đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Thực tế những hoạt động phá hoại của địch đối với Quảng Bình đã đòi hỏi đảng bộ Quảng Bình phải sớm đặt ra và giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ sản xuất và nhiệm vụ chiến đấu, phải kịp thời chuyển hướng tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo sao cho phù hợp với yêu cầu của tình hình cách mạng mới.

Để chuyển hướng công tác tổ chức và lề lối làm việc của các ngành, các cấp, chúng tôi đã đặc biệt chú trọng xây dựng sự nhất trí của cán bộ, đảng viên, trong nội bộ Đảng cũng như ngoài nhân dân đối với sự chuyển

hướng về phương châm, nhiệm vụ mới, làm cho các ngành, các cấp quán triệt từng bước quan hệ giữa hai nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu.

Trước đây, khi địch mới xâm nhập vào Quảng Bình bằng cách thả biệt kích xuống vùng rừng núi, có nơi cơ quan lãnh đạo của huyện nhận được tin báo biệt kích nhảy dù xuống địa phương mình, vẫn ung dung họp bàn việc sản xuất, mà không kịp thời tổ chức lực lượng để vây bắt chúng. Chúng tôi đã phê phán hiện tượng này và chỉ ra rằng trong khi nắm nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên là lãnh đạo sản xuất, nếu có tình hình chiến đấu xảy ra, thì phải kịp thời tập trung lực lượng, tổ chức chiến đấu thắng lợi, và coi đây là nhiệm vụ quan trọng đột xuất. Từ tháng 2-1965, địch mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, cho máy bay bắn phá nhiều nơi trong tỉnh. Một số cơ quan lãnh đạo của Đảng lúc này lại chỉ chú ý đến lãnh đạo chiến đấu mà coi nhẹ lãnh đạo sản xuất. Một số nơi đã có những biểu hiện như cất dỡ nhà kho, sân phơi,... không dám mở rộng sản xuất và xúc tiến việc xây dựng những cơ sở vật chất và kỹ thuật cần thiết cho hợp tác xã. Chúng tôi đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc nói trên, và nhấn mạnh cho các cấp, các ngành, trong tổ chức và lãnh đạo của mình, phải vừa bảo đảm chiến đấu thắng lợi, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển. Đồng thời, chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các cấp, các ngành quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân và đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, một mặt tổ chức lực lượng chiến đấu chống địch phá hoại, mặt khác tổ chức cho nhân dân phòng, tránh địch oanh tạc.

Do sớm nhận thức được mối quan hệ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng với xây dựng kinh tế, tỉnh chúng tôi từ mấy năm nay đã tiến hành một số công tác tổ chức có tác dụng chuẩn bị cho lãnh đạo chống địch hiện nay. Đồng thời, cũng do đấu tranh xây dựng được sự nhất trí đối với đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, những công tác tổ chức chuẩn bị cho chiến đấu đã được tiến hành đúng hướng. Vì thế, ngay từ những ngày đầu địch ném bom, bắn phá Quảng Bình, chúng tôi đã phát động được khí thế toàn dân chống Mỹ.

II - Từng bước kiện toàn các ngành, các cấp về mặt tổ chức, nhằm phát huy năng lực lãnh đạo và tính chủ động của các ngành và địa phương, nhất là cấp cơ sở

Quá trình chuyển hướng tổ chức của đảng bộ Quảng Bình được thực hiện và hoàn chỉnh từng bước căn cứ vào diễn biến của tình hình sản xuất và chiến đấu do âm mưu xâm nhập và phá hoại của địch gây nên. Ngay từ năm 1961, do yêu cầu của tình hình, chúng tôi đã bước đầu đặt vấn đề củng cố những vùng xung yếu, bước đầu kiện toàn tổ chức của một số ngành, nhằm phục vụ cho công tác chống địch. Từ sau vụ 5-8-1964 và sau những trận chiến đấu tháng 2-1965, khi địch mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc và liên tiếp bắn phá các nơi trong tỉnh, khi đảng bộ Quảng Bình đã chuyển sang nhiệm vụ vừa sản xuất và chiến đấu trong phạm vi toàn tỉnh, tỉnh uỷ chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa qua trình củng cố tổ chức và lãnh đạo của các ngành, các cấp hướng vào phục vụ cho yêu cầu sản xuất và chiến đấu mới. Từ cuối năm 1964 đến giữa năm 1965, tỉnh uỷ đã điều động hàng trăm cán bộ để xây dựng các đơn vị bộ đội địa phương, tăng cường hàng loạt cán bộ có trình độ trưởng, phó ty và tương đương cho các ngành trọng yếu (như dân quân, công an, giao thông, bưu điện, thương nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp), bổ sung cán bộ có chất lượng cho các huyện, thị uỷ và kiện toàn các ban thường vụ huyện, thị uỷ, bổ sung tỉnh uỷ và kiện toàn ban thường vụ tỉnh uỷ. Bên cạnh việc tăng cường và bổ sung cán bộ về mặt số lượng, mấy năm qua, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ các cấp về tư tưởng, về trình độ và năng lực lãnh đạo. Đi đôi với việc tăng cường các cấp tỉnh, huyện, chúng tôi đã dồn sức giải quyết khâu cơ sở, coi đây là một vấn đề then chốt trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mặt tổ chức.

Quá trình củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình có thể được xem như là đã bắt đầu từ năm 1961, thông qua cuộc vận động củng cố chi bộ kém, cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" kết hợp với sản xuất và chiến đấu. Chúng tôi đặc

biệt chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng ở những vùng xung yếu: miền biển, miền núi, nơi có đông bào theo đạo Thiên chúa. Một mặt, chúng tôi coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao giác ngộ của cán bộ, đảng viên về tình hình và nhiệm vụ mới của cán bộ, đảng viên về tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng; mặt khác, chúng tôi ra sức bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán ở cơ sở về trình độ và năng lực lãnh đạo mọi mặt công tác của địa phương. Ngoài việc bồi dưỡng thường xuyên ở trường Đảng của tỉnh và việc cử cán bộ đi học ở các trường trung ương, phương pháp tốt nhất trong việc bồi dưỡng cán bộ cơ sở, theo chúng tôi, là phương pháp bồi dưỡng bằng kinh nghiệm thực tế. Mấy năm qua từ việc duyệt phương hướng sản xuất của hợp tác xã, việc động viên thực hiện nghĩa vụ lương thực, công tác cải tiến quản lý hợp tác xã xây dựng dân quân, lập làng chiến đấu đến việc vây bắt biệt kích, và gần đây việc xây dựng phương án chiến đấu, thường vụ tỉnh uỷ chúng tôi đều trực tiếp bắt tay vào chỉ đạo điển hình, kịp thời sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế, nhằm giúp đỡ và bồi dưỡng cho cốt cán cơ sở. Sau vụ bắt biệt kích đầu tiên ở Lâm Trạch năm 1961 và ở đèo Ngang năm 1963 do thường vụ tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi đã mở hội nghị không chỉ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đánh địch cho huyện và xã, mà còn bồi dưỡng cho các cấp về phương châm và phương pháp bắt biệt kích. Nhờ vậy, trong những vụ bắt biệt kích về sau, các xã đều chủ động hoàn thành nhiệm vụ và bắt gọn các tốp biệt kích trong mấy tiếng đồng hồ. Trong việc chống địch tập kích bờ biển và chống chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra, cũng bằng phương pháp mở hội nghị tại chỗ và tham quan trực tiếp, rút kinh nghiệm điển hình, chúng tôi đều chú ý bồi dưỡng cho các cấp dân dân có năng lực tự động giải quyết các vấn đề như: chiến đấu chống địch, phòng tránh địch oanh kích, hàn gán tổn thất, bảo đảm sản xuất kịp thời vụ,... Nhìn chung, hiện nay đảng bộ Quảng Bình đã xây dựng được đội ngũ cốt cán ở cơ sở, có thể tự động công tác trong hoàn cảnh sản xuất và chiến đấu khẩn trương.

Gắn liền với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, vừa qua chúng tôi rất coi trọng việc tăng cường cấp huyện và các ngành ở tỉnh. Trong điều kiện chiến tranh phá hoại của địch, giao thông liên lạc khó khăn, nhiều vấn đề được đặt ra đòi hỏi cấp huyện phải chủ động và kịp thời giải quyết trên cơ sở vận dụng chủ trương chung vào đặc điểm cụ thể của địa phương, cấp huyện lại càng cần phải được tăng cường để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Một mặt, chúng tôi bổ sung huyện uỷ và kiện toàn các ban thường vụ huyện uỷ (hiện nay, 5 trong số 6 bí thư huyện uỷ là tỉnh uỷ viên). Mặt khác, đi đôi với việc mở rộng nhiệm vụ và quyền hạn cho cấp huyện trên các mặt chiến đấu, sản xuất và phục vụ chiến đấu, chúng tôi ra sức bồi dưỡng cho cấp huyện về năng lực và trình độ công tác, giúp cho cấp huyện đi sát và nắm vững cơ sở, phát huy tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm của mình. Đồng thời, tỉnh uỷ tăng cường sự lãnh đạo đối với những ngành trọng yếu có liên quan trực tiếp đến chiến đấu, sản xuất. Ngoài việc bổ sung cán bộ có chất lượng cho các ngành, chúng tôi đã giúp các ngành xây dựng phương án tổ chức và hoạt động trong điều kiện mới, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn, giúp đỡ các ngành phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo trong công tác. Nhờ vậy, khi có tình hình đột xuất xảy ra ở địa phương, huyện uỷ cũng như các ngành ở tỉnh đã không chờ đợi, y lại vào tỉnh uỷ, mà trong phạm vi trách nhiệm được quy định, các ngành ở tỉnh và huyện đã chủ động xử lý mọi vấn đề. Vừa qua, Quảng Bình đã có nhiều tiến bộ trong công tác bảo đảm giao thông liên lạc, trong việc phân tán các kho lương thực của Nhà nước, trong việc phân phối những hàng hoá thiết yếu đối với đời sống của nhân dân, trong việc xây dựng các bệnh xá với quy mô nhỏ của xã, v.v... Đó cũng là thắng lợi của phương châm phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo của các ngành các cấp, nhất là cấp cơ sở, trong hoàn cảnh sản xuất và chiến đấu mới.

III - Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp uỷ đảng trong sản xuất và chiến đấu

Trong quá trình chuyển hướng tổ chức, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc duy trì sự lãnh đạo toàn diện, tập trung và thống nhất của Đảng trên các mặt sản xuất và chiến đấu. Mọi vấn đề sản xuất và chiến đấu đều được các cấp uỷ đảng quan tâm theo dõi, tập thể thảo luận và quyết định trong phạm vi trách nhiệm của mình. Dựa vào những kinh nghiệm được rút ra từ thực tế lãnh đạo sản xuất và chiến đấu trong thời gian vừa qua, chúng tôi có chấn chỉnh và sắp xếp lại sự phân công phân nhiệm trong cấp uỷ, kể từ tỉnh đến huyện và xã, tạo điều kiện cho cấp uỷ nắm vững các mặt công tác chủ yếu trong sản xuất và chiến đấu và duy trì được sự chỉ đạo thống nhất của cấp uỷ đối với các nhiệm vụ trung tâm hiện nay.

Trong tỉnh uỷ, ngoài những đồng chí tỉnh uỷ viên được phân công trực tiếp làm bí thư các huyện uỷ, đã hình thành hai bộ phận chủ yếu, một bộ phận chuyên trách chỉ đạo chiến đấu, bao gồm các đồng chí phó bí thư thường trực, uỷ viên thường vụ phụ trách tỉnh đội và uỷ viên thường vụ phụ trách công an; và một bộ phận chuyên trách chỉ đạo sản xuất và các mặt hậu cần phục vụ chiến đấu, bao gồm các đồng chí phó bí thư, uỷ viên thường vụ và tỉnh uỷ viên phụ trách các bộ phận công nghiệp, nông nghiệp, tài mậu, kế hoạch... bên chính quyền. Riêng đồng chí bí thư phụ trách chung các mặt sản xuất và chiến đấu, nhưng khi tình hình chiến đấu khẩn trương thì tập trung chỉ đạo chiến đấu. Chúng tôi gắn liền công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu. Tuy mỗi bộ phận trên đây đều được phân công hằng ngày theo dõi và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của mình, nhưng chúng tôi giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo của cấp uỷ thông qua hình thức hội ý hội báo giữa bí thư và hai phó bí thư, thông qua các kỳ hội nghị (1 tháng 2 lần) của ban thường vụ, hội nghị thường kỳ của tỉnh và khi cần thì mở hội nghị bất thường. Trong chỉ đạo chiến đấu, đối với các vấn đề lớn như: nhận định tình hình và phán đoán âm mưu chung của địch, xây dựng lực lượng của ta, lập phương án tác chiến và phòng tránh địch oanh tạc,... chúng tôi đều bàn bạc tập thể trong tỉnh uỷ hoặc trong thường vụ tỉnh uỷ. Ngoài ra, mỗi

đồng chí uỷ viên thường vụ còn được phân công theo dõi một khối kiêm phụ trách một huyện, thành thử tuy phải phân tán trong điều kiện chiến đấu, tình uỷ chúng tôi vẫn thường xuyên nắm vững được tình hình mọi mặt của địa hương, vẫn duy trì được sự chỉ đạo của tỉnh uỷ đối với các ngành, các cấp.

Các huyện uỷ và đảng uỷ xã cũng được tổ chức và phân công tương tự như tỉnh uỷ. Ngoài bộ phận và khối, các đồng chí huyện uỷ viên đều được phân công phụ trách mỗi người một vài xã. Thời gian đầu, về mặt tổ chức và phân công của cấp uỷ ở xã, vì chưa có kinh nghiệm, nên mỗi khi có tình hình đột xuất (địch oanh tạc cầu, phà, hoặc bắn phá vào khu dân cư,...), cấp uỷ thường búi lên, dồn cả lực lượng vào mặt công tác này và buông lơi các mặt công tác khác. Cho đến nay, nhờ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ trong sản xuất và chiến đấu đã được đưa dần vào nề nếp, nhờ phân công phân nhiệm trong cấp uỷ được rõ ràng và cụ thể, gặp trường hợp phải chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu đột xuất, cấp uỷ vẫn người nào việc ấy, bình tĩnh và chủ động. Tuy nhiên, hiện nay, cũng như trước kia, chúng tôi vẫn đẩy mạnh cuộc đấu tranh nội bộ trong các cấp uỷ nhằm khắc phục những hiện tượng tiêu cực thường gặp như ôm đồm, bao biện hoặc tùy tiện, khoán trắng,... để giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa cục bộ và toàn bộ, giữa dân chủ và tập trung.

IV - Cải tiến tác phong và lề lối làm việc song song với quá trình chuyển hướng tổ chức

Chúng tôi gắn liền quá trình chấn chỉnh tác phong và lề lối làm việc với quá trình lãnh đạo quần chúng sản xuất và chiến đấu trong tình hình mới. Trong chiến đấu, chúng tôi đề cao tác phong chủ động bình tĩnh, không hốt hoảng, bị động. Từ việc phân tán các cơ quan và các cơ sở sản xuất tập trung đến việc sơ tán dân thị xã, sơ tán các vùng trọng điểm thường xuyên bị địch bắn phá, chúng tôi luôn luôn theo sát tình hình, kịp thời phán đoán âm mưu của địch và dự kiến tình huống có thể xảy ra, do

đó chúng tôi đã chủ động thực hiện từng bước kế hoạch sơ tán, không gây ra không khí hoang mang và không làm cho sinh hoạt của quần chúng bị rối loạn. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng phát huy tác phong lãnh đạo theo đường lối quần chúng, luôn luôn tin ở quần chúng và mạnh dạn phát động quần chúng vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Năm ngoái, khi 9 trận bão lụt phá hoại hơn 70% mùa màng và nạn đói uy hiếp Quảng Bình, tiếp sang vụ đông - xuân địch mở rộng oanh tạc ở nhiều nơi, trong cán bộ đảng viên đã có người dao động, sinh ra tâm lý ỷ lại, trông chờ sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh uỷ chúng tôi kiên quyết đặt vấn đề phát động quần chúng, giải thích cho quần chúng nhận thức rõ khó khăn và trách nhiệm của mình, để cho quần chúng bàn bạc kế hoạch sản xuất, tự cứu, và tự báo mức yêu cầu Nhà nước giúp đỡ về lương ăn để sản xuất. Nhờ vậy Quảng Bình một mặt đã giảm mức chi viện của Trung ương, mặt khác đã anh dũng chiến thắng nạn đói và đẩy mạnh sản xuất, khắc phục những khó khăn do chiến tranh phá hoại của địch gây ra. Trong quan hệ giữa Đảng và quần chúng, đảng bộ Quảng Bình kiên quyết đấu tranh chống thái độ quan liêu hách dịch, tác phong mệnh lệnh. Chúng tôi đã từng phải cách chức một số cán bộ có thái độ " cường hào " trong quan hệ với quần chúng, làm tổn thất uy tín của Đảng. Chúng tôi rất quan tâm xây dựng tác phong đi sát cơ sở, sát thực tế, nắm vững phương pháp chỉ đạo điển hình, kịp thời sơ kết và tổng kết các mặt công tác. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành đều giữ đúng chế độ đi xuống cơ sở mỗi tháng là 10 ngày, và nói chung đều phải đi sâu chỉ đạo điển hình. Nhờ quán triệt tác phong này, đảng bộ Quảng Bình đã kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống quần chúng do tình hình sản xuất và chiến đấu đặt ra. Liên tiếp trong mấy tháng (từ tháng 2 đến tháng 4 - 1965), tỉnh uỷ Quảng Bình đã có một số chỉ thị (về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, về vấn đề ổn định sinh hoạt của nhân dân, về vấn đề bảo vệ mùa, vấn đề bám biển, v.v...) có tác dụng mau chóng ổn định tư tưởng và sinh hoạt của quần chúng, chuyển sinh hoạt của quần chúng hoà

nhịp với nếp sống sản xuất và chiến đấu hàng ngày. Sau khi địch bắn phá một số nơi, tỉnh uỷ chúng tôi đã nghiên cứu tại chỗ và kịp thời mở hội nghị, bao gồm đại biểu của 41 chi bộ đã trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, để rút kinh nghiệm. Gần đây, chúng tôi đã mở hội nghị tổng kết các mặt kinh nghiệm vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của Quảng Bình.

Từ hoà bình chuyển sang chiến tranh, từ những điều kiện hoạt động tương đối ổn định sang những tình huống đột xuất do công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu đòi hỏi, tỉnh uỷ chúng tôi động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm, đề cao tinh thần phụ trách trước Đảng và quần chúng. Bệnh quan liêu giấy tờ, nạn hội họp quá nhiều, lối làm việc lề mề, hình thức, v.v... phần lớn đã được khắc phục, bản thân tỉnh uỷ chúng tôi cũng có nhiều cố gắng về mặt này, hội nghị nào xét ra chưa cần thiết, chúng tôi không họp, hội nghị nào chuẩn bị chưa chu đáo, chúng tôi không tiến hành. Tuy nhiên, những biểu hiện tiêu cực trong tác phong và lề lối làm việc không phải đã được khắc phục ngay một lúc và ở mọi nơi. Về mặt này, đảng bộ Quảng Bình cũng còn phải cố gắng nhiều nữa để cải tiến tác phong và lề lối làm việc phù hợp với điều kiện chiến đấu và sản xuất mới.

Chuyển hướng tổ chức và lề lối làm việc của tỉnh uỷ Quảng Bình là một quá trình được diễn ra song song với quá trình chuyển hướng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quảng Bình từ thời kỳ hoà bình xây dựng sang thời kỳ vừa sản xuất vừa chiến đấu. Thời gian qua, trong thắng lợi chung của quân dân Quảng Bình, công tác tổ chức đã góp phần quan trọng. Nó giúp bảo đảm sự nhất trí về tư tưởng và chính trị ở trong đảng bộ, củng cố sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau giữa các ngành, các cấp trong đảng bộ, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, ở Quảng Bình không phải mọi vấn đề về tổ chức đều đã được hoàn thiện, mà trong thực tế cũng còn những mặt yếu và những khâu yếu. Trước âm mưu mở rộng chiến tranh

phá hoại của địch, đảng bộ Quảng Bình còn phải ra sức tăng cường lực lượng quốc phòng, để có thể ứng phó với tính chất chiến sự ngày một ác liệt hơn. Mặt khác, về phương diện thâm canh tăng năng suất, quán triệt đường lối cách mạng kỹ thuật của Đảng, đảng bộ chúng tôi còn phạm nhiều khuyết điểm, hơn nữa, trong tình hình chiến đấu ngày một ác liệt việc địch phá hoại liên tục ngày đêm sẽ gây cho tỉnh chúng tôi nhiều khó khăn hơn, chúng tôi phải có sự cố gắng rất lớn để bảo đảm đời sống của nhân dân, bảo đảm cho nhu cầu chiến đấu cũng như sản xuất trước mắt và lâu dài.

Vừa qua, Bác có gửi thư khen nhân dân và đảng bộ Quảng Bình. Đó là một nguồn cổ vũ rất lớn đối với chúng tôi. Nhân dịp này, tỉnh uỷ Quảng Bình đã quyết định tổ chức việc học tập thư Bác trong toàn tỉnh, động viên đảng bộ và nhân dân phát huy ưu điểm sẵn có, ra sức khắc phục khuyết điểm tồn tại, làm sao cho Quảng Bình luôn luôn xứng đáng với lời của Bác, xứng đáng với cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào Trị - Thiên và niềm Nam ruột thịt.